

UBND TỈNH THANH HOÁ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THUỶ LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 769/CV-BSM

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2023

V/v bố trí, sắp xếp lao động tại các
Chi nhánh trực thuộc Công ty

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty

Hiện nay, tình hình lao động của Công ty có nhiều biến động, có đơn vị thừa, đơn vị thiếu so với kế hoạch. Để đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, Giám đốc công ty yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát, bố trí, sắp xếp lao động trong đơn vị đảm bảo hợp lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất của đơn vị. Trong quá trình thực hiện sắp xếp cần đánh giá đúng quy mô công trình, sự cần thiết kết hợp với rà soát quá trình vận hành các năm trước để bố trí lao động phù hợp.

Đặc biệt, tập trung rà soát sắp xếp lao động tại các trạm bơm lớn, cống lớn để bố trí lao động phù hợp; đối với các trạm bơm tiêu, cống tiêu trong những năm gần đây thời gian vận hành ít, chỉ bố trí lao động quản lý và bảo vệ tài sản, khi cần vận hành Chi nhánh điều động lao động để thực hiện công tác vận hành, tránh tình trạng lãng phí lao động. Số lao động dôi dư các đơn vị điều chuyển về các vị trí còn thiếu để đảm bảo công tác phục vụ sản xuất.

Đối với công nhân lao động bậc cao hiện nay các Chi nhánh bố trí chủ yếu tại các trạm bơm tập trung, lực lượng này cần rà soát phân bổ vào những vị trí có nhu cầu thợ bậc cao, đặc biệt là các trạm bơm lẻ kết hợp cả tưới, để phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất.

Để đảm bảo công tác phục vụ sản xuất, Công ty sẽ không thoả thuận tạm hoãn hợp đồng lao động đối với CBCNVLĐ trong Công ty .

Kết quả rà soát bố trí sắp xếp lao động các Chi nhánh tổng hợp báo cáo về Công ty trước ngày 25/8/2023.

Giao phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị, báo cáo Giám đốc công ty xem xét thống nhất để tổ chức thực hiện.

Nhận được công văn này yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh trong Công ty tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch công ty (B/c);
- PGĐ công ty, KTT Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



Đặng Đình Tuấn